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Fundargerð Hverfisráð Dreifbýlis 
 

1. fundur í Hverfisráði Bakkafjarðar, haldinn fimmtudaginn 7. nóvember 2019. Fundurinn var 

haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins að Fjarðarvegi 3 Þórshöfn. Fundur hófst kl.17:15. 

 

Mættir eftirtaldir nefndarmenn og varamenn: Steinunn Anna Halldórsdóttir, Kristinn Lárusson 

og Þórður Úlfarsson. Auk þess sátu fundinn Þorsteinn Ægir Egilsson oddviti, Elías Pétursson 

sveitarstjóri og Jónas Egilsson skrifstofustjóri sem jafnframt ritaði fundargerð. 

 

 

Dagskrá 
 

1. Hlutverk og verkefni ráðsins. Ráðsmenn leggja til að Steinunn Anna Halldórsdóttir verði 

formaður ráðsins. 

2. Drög að samþykktum hverfisráði lögð fram. Fundarmenn samþykkja samhljóða drög með 

þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. 

3. Sveitarstjóri fór yfir innsend erindi frá Marinó Jóhannssyni. Samþykkt að Marinó 

Jóhannssyni verði boðið á næsta fund ráðsins. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:42 

 

 


